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นางภิญญดา แสงศักดาหาญ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ บริษัท วีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) VGI เปิดเผยว่า ภาพรวม

รายได้ของอุตสาหกรรมโฆษณาในปีนี้ คาดว่าจะลดลงเหลือ 111,000 ล้านบาท  

จากปีก่อนที่  121,000 ล้านบาท จากเติบโตที่ลดลงของทุกกลุ่มโฆษณา ยกเว้น

โฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ตที่คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตในปีนี้ได้ถึง10%

โดยในช่วงเดอืนเมษายนทีผ่่านมา หลังจากเกดิสถานการณ์ของโรคระบาดโควดิ-

19 อย่างหนกั ท�าให้กลุม่ลกูค้ามกีารชะลองานโฆษณาออกไป และหลายๆ บรษิทัมี

การตดังบค่าใช้จ่ายในงานโฆษณาลงเพือ่รกัษากระแสเงินสด อย่างไรกต็ามบรษิทั

มองว่าหากสถานการณ์ในครึง่ปีหลัง มคีวามผ่อนคลายท่ีมากข้ึนท้ังจากยอดผูติ้ด

เช้ือท่ีลดลงและการปลดล็อคมาตรการลอ็กดาวน์จะท�าให้ภาวะเศรษฐกจิกลับมา

ฟ้ืนตวัขึน้และขบัเคลือ่นให้หลายๆบรษิทัเริม่ใช้บรกิารงานโฆษณาเพือ่ท�าการตลาด

สินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่อไป

ขณะที่ในปี 63/64 บริษัทได้ตั้งงบลงทุนทั้งปีจ�านวน 400 ล้านบาท ลดจงจากปี

ที่ผ่านมาที่ตั้งไว้ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการชะลอการลงทุนและลดต้นทุน

ค่าใช้จ่ายและค่าบริหารงานให้น้อยลงสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ โดย

มุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือออกผลิตภัณฑ์ด้านสื่อโฆษณาใหม่ๆ เช่น Digital House 

ซอร์ฟแวร์ DATA ที่เกี่ยวข้องกับระบบการโฆษณาบน รถไฟฟ้า BTS ซึ่งในปีนี้

บริษัทได้รับโปรเจ็คใหม่ๆจากสถานีบีทีเอสท่ีเพ่ิมขึ้นหลายสถานี เช่น สถานีห้า

แยกลาดพร้าว เป็นต้น 

ทั้งนี้บริษัทยังคงมีความพยายามในการจ่ายปันผลตามนโยบายของบริษัทแก่ผู้

ลงทุน ในอัตราไม่ต�่ากว่า50% ของก�าไรสุทธิ 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ทุบสถิติ! เดือนพฤษภาคม กวาดยอดขายโครงการแนวราบ   
ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค กว่า 2,300 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อม
โชว์แบรนด์แนวราบ พาร์ควิลล์, พรีมา วิลล่า, ไพรด์, เอสเซ้นส์ และ เออร์บานา กวาดยอด
ขายได้ดี       

นายไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม กรรมการผู้จดัการ บริษทั ศภุาลยั จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย ในปัจจุบันมีทิศทางที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากเริ่มมีมาตรการผ่อนคลาย Lockdown ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ได้
มีการปรับตัว เพื่อรับมือกับสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เริ่ม
ตัง้แต่การปรบัสดัส่วนการลงทนุพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ โดยเพ่ิมสดัส่วนการเปิดตวัโครงการ
แนวราบ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค ครอบคลุมทุกท�าเลศักยภาพ การเปิดตัว
แบรนด์ใหม่ “เออร์บานา” เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า การออกแบบบ้านโดยเน้น
นวัตกรรมแบบบ้านประหยัดพลังงาน และได้รับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 9001 : 2015 
อีกทั้งในช่วงเดือนเมษายนได้ กระตุ้นยอดขายด้วยโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย อาทิ โปรโมชั่น 
Supalai 2020 แจก Double ลด Double โปรโมชั่น “พักก่อน พี่ผ่อนให้” ศุภาลัย ผ่อนให้ทั้ง
ต้นทั้งดอก เป็นระยะเวลานานถึง 1 ปี และ แคมเปญ Online Booking “Flash Deal! มาไว 
ไปไว ไม่รอ!” เพิ่มช่องทางการจองทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ผ่านช่องทาง 
Supalai Online Booking ตลอด 24 ชั่วโมง 

ซึ่งการปรับกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงการแนวราบมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับยอด
ลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ในเดือนพฤษภาคม 2563 เพิ่มมากขึ้นเทียบเท่าสภาวะปกติ ท�าให้
บริษัทฯ สามารถกวาดยอดขายโครงการแนวราบทั่วประเทศได้กว่า 2,300 ล้านบาท สูงสุด
เป็นประวัติการณ์ และเพิ่มขึ้นกว่า 100% เมื่อเทียบกับยอดขายในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
จากยอดขายในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ที่มีทิศทางที่ดีข้ึนอย่างชัดเจน จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พบว่าแบรนด์แนว
ราบที่สามารถสร้างยอดขายได้ดี คือ พาร์ควิลล์, พรีมา วิลล่า, ไพรด์, เอสเซ้นส์ และ เออร์
บานา โดยเหน็การเพ่ิมขึน้ของยอดขายแนวราบ ไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้กรงุเทพฯ ปรมิณฑล 
และภูมิภาค

ด้านแผนการเปิดตัวโครงการแนวราบ ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค ในครึ่งปีแรกบ
ริษัทฯ ได้ท�าการเปิดตัวโครงการแนวราบไปแล้ว 9 โครงการ มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท และ
ช่วงครึ่งปีหลังเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ 16 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท 
โดยยงัคงแผนการเปิดตวัโครงการแนวราบทัง้ปีไว้ตามเดมิที ่25 โครงการ มลูค่ารวม 20,000 
ล้านบาท 

SPALI เผยยอดขายโครงการแนวราบ 
เดือน พ.ค. พุ่งกว่า 2,300 ลบ. 

จ่อเปิด 16 โครงการใหม่ รวม 13,000 ลบ. ใน H2/63

VGI ลดงบลงทุนปี 63/64 เหลือ 400ล้านบาท 

จาก 1 พันลบ. คาด H2/63 ธุรกิจโฆษณาฟื้นตัวขึ้น 

-สื่ออินเตอร์เน็ตโต 10%
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นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) QTC เปิดเผยว่า ตามสรุปแบบ 
246-2 ประจ�าวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นาย อภิชาติ สระมูล ได้เข้าซื้อหุ้นของ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 12.4602% ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท�าให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 10 ล�าดับแรกมีการเปลี่ยนแปลงไปดังตามที่แสดงในตารางด้านล่างนี้

บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในคร้ังนี้บริษัทไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักหรือโครงสร้างการจัดการของบริษัท 
ทั้งนี้ หากต่อไปในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างการบริหารงานหรือนโยบายการด�าเนินงาน บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

QTC เผย อภิชาติ สระมูล เข้าถือหุ้น 12.46%  

ไม่กระทบโครงสร้างการบริหารงาน
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นางกนกทพิย ์จันทร์พลังศร ีประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี 
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื TPCH เปิดเผยว่า ส�าหรบัแนวโน้มผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังมี

ทิศทางที่ดี ทั้งในแง่ของรายได้และก�าไร เนื่องจาก

โรงไฟฟ้าชีวมวล ปัตตานี กรีน เพาเวอร์ (PTG) 

ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ และก�าลัง

ผลิตเสนอขาย 21 เมกะวัตต์ ได้เริ่มขายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้

มีก�าลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้นเป็น 83 

เมกะวัตต์ จากเดิมที่มีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 60 เมกะ

วัตต์ โดยจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/63 

เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงเป้าหมายในการมีใบอนุญาตใน

การขายไฟฟ้า (PPA) ทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ 

และโรงไฟฟ้าขยะ ให้ครบ 250 เมกะวัตต์ โดยคาด

ว่าจะเห็นได้ภายในปี 2566 โดยมาจากโรงไฟฟ้าชีว

มวลและชีวภาพ 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะ 

50 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีใบอนุญาตในการขาย

ไฟฟ้า (PPA) 120 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีว

มวล 110 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าขยะ 10 เมกะวตัต์

"บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง จาก

เดิมที่มีโรงไฟฟ้าชีวมวล 6 แห่ง ประกอบด้วย โรง

ไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP และ 

SGP ทีส่ามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไปแล้ว ท�าให้รบั

รูร้ายได้จากการขายไฟเพิม่ขึน้ และในปี 2563 นี ้ซ่ึง

จะผลกัดนัให้รายได้และก�าไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง" 

นางกนกทิพย์ กล่าว

พร้อมกันน้ีบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ

ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง ประกอบด้วย โรง

ไฟฟ้าชีวมวลทีพีซีเอช เพาเวอร์1 (TPCH 1) ก�าลัง

การผลิต 10 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช 

เพาเวอร์2 (TPCH 2) ก�าลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ 

และโรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 (TPCH 

5) ก�าลังการผลิต 6 เมกะวัตต์  คาดว่าจะสามารถ 

COD ได้ภายในไตรมาส 3/63 จากเดมิคาดว่าจะ COD 

ภายในไตรมาส 2/63 เนือ่งจากการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ท�าให้การเจ้าหน้าท่ีวิศวกรจากต่าง

ประเทศ ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับงานได้ตาม

ก�าหนด ซึง่ภายหลงัจาก COD จะช่วยผลกัดนัก�าลงั

การผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเป็น 109 เมกะวัตต์ ส่วน

โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ก�าลงัการผลติ 

8.0 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถ COD ภายในครึ่ง

ปีหลัง

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทฯยังรอลุ้นผลการประชุมของ

คณะรัฐมนตร ี(ครม.) ทีจ่ะมขีึน้ในวนัท่ี 16 มถุินายน 

2563 โดยจะน�าเรื่องการประมูลโครงการโรงไฟฟ้า

ชุมชนเข้าไปเสนอด้วย โดยล็อตแรกจะเป็นการ

ประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจ

ฐานราก (Quick Win) ขนาด 100 เมกะวัตต์ โดย

บริษัทฯคาดหวังได้ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้มีการศึกษาและพัฒนาในทุกๆ ด้าน รวม

ทั้งได้มีการลงพื้นที่เพื่อหารือกับวิสาหกิจชุมชน

ถึงแผนการด�าเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชนของ TPCH  

เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการประมูล ในส่วนของ

โครงการโรงไฟฟ้าขยะ อกีทัง้ยงัมองหาโอกาสเข้าไป

ลงทุนเพิ่ม ซ่ึงขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาและ

พฒันาโครงการ เพือ่จะช่วยส่งเสรมิการเตบิโตของ

ธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

ส่วนแผนการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ

มองว่าต้องมีการชะลอออกไปก่อน เนื่องจาก

สถานการณ์ในปัจจบุนัไม่เอ้ืออ�านวยมากนกั ดงันัน้

บริษัทฯจึงหันมาโฟกัสโครงการในประเทศมากกว่า

TPCH แนวโน้มผลงานช่วงเหลือของปีน้ี สดใส  

-หวัง 16 มิ.ย.63 ท่ีประชุมครม.อนุมัติโรงไฟฟ้า

ชุมชน ประมูลล็อตแรก 100 MW
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นายโซวิค รอย เชาว์ดรี่ เลขานุการบริษัท บริษัท อินโด
รามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) (ไอวแีอล ) IVL เปิดเผยว่า 

ไอวีแอล โดยบริษัท IndoramaVentures Polimeros SA ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ทางอ้อม ได้เข้าซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท AG Resinas Ltda. 

(AG Resinas) ซึง่เป็นบริษัทจ�ากดัความรบัผดิทีจ่ดัตัง้ข้ึนภายใต้กฎหมายของ

ประเทศบราซลิ โดยการเข้าซือ้กจิการ ดงักล่าวได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ เม่ือวัน

ที่ 8 มิถุนายน 2563

บริษัท AG Resinas เป็นโรงงานรีไซเคิล PET ตั้งอยู่ที่เมือง Juiz de Fora 

ประเทศบราซลิ ซ่ึงด�าเนนิการแปรรปู PET ท่ีใช้แล้ว (post-consumer PET) ให้

เป็นเกลด็และเมด็พลาสตกิรไีซเคิล (Recycled Poyethylene Terephthalate: 

rPET) ด้วย ก�าลงัการผลิตรวมทัง้หมดโดยประมาณอยูท่ี ่9,000 ตนัต่อปี โดย

โรงงานแห่งนี้ต้ังอยู่ใกล้กับโรงงานจัดหาขวดพลาสติก PET ที่ใช้ แล้วขนาด

ใหญ่ ซึ่งจะท�าให้เกิดข้อได้เปรียบทางด้านการขนส่ง (logistics)

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้าน

ความยั่งยืนในระยะยาวของไอวีแอล อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจ PET ใน

ประเทศบราซิล และเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างธุรกิจรีไซเคิลได้โดย

ทันที พร้อมกับโอกาส ที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนียร์ 
มอะตอร์ จ�ากัด (มหาชน) PIMO เปิดเผยว่า ส�าหรับแผนการด�าเนินงาน
ในปี2563 บริษัทฯ ได้วางงบลงทุนมูลค่ารวมประมาณ 26 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนใน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า ประกอบด้วย 1) โรบอท
หยบิช้ินงานแผนกฉดีอลมูเินยีม 2) บอร์ดหยบิชิน้งานแผนกแกน 3) โรบอทหยิบชิน้งาน
แผนกเปลือก 4)เครื่องจักรส�าหรับแผนกฝา 5) เครื่องพันลวดอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังใช้งบลงทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ERP ทดแทนของเดิม 
เพื่อรองรับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งน�าเงินลงทุนไปใช้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากบริษัทมีการส่งออกสินค้าในต่าง
ประเทศเพิม่มากขึน้ ซึง่จะท�าให้แบรนด์ PIONEER เป็นท่ีรูจ้กัในประเทศเพือ่นบ้าน สามารถ
ส่งออกประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามและเมียนม่า(พม่า) 

ขณะที่จะใช้ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่อง
สูบน�้าหอยโข่ง ให้มีความครบในไลน์สินค้า และเป็นที่สนใจของลูกค้ามากขึ้นและพัฒนา
มอเตอร์ภาคอุตสาหกรรม3เฟส ขนาด 5-20 แรงม้า ซึ่งปัจจุบันก�าลังเจรจากับคู่ค้าใน
การด�าเนินการเพื่อน�ามาจ�าหน่ายให้ลูกค้าต่อไป

พร้อมกันนี้บริษัทได้มีโครงการในอนาคตส�าหรับการผลิตสินค้าใหม่เพื่อตอบโจทย์ในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะผลิตกลุ่มมอเตอร์ส�าหรับเครื่องปรับอากาศมอเตอร์ HVAC 
BLDC MORTOR ซ่ึงเป็นมอเตอร์ท่ีจะช่วยให้ลูกค้าที่ติดต้ังประหยัดค่าใช้ไฟฟ้ามากขึ้น 
ประกอบกับช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดมอเตอร์ได้ดีขึ้น

อีกท้ังยังมีสินค้าใหม่ล่าสุดได้แก่ ตู้พ่นน�้ายาฆ่าเชื้อไวรัส ภายใต้แบรนด์สินค้า “PIMO 
SANITISING GATE” เป็นตู้ที่สามารถท�าความสะอาดหมดจดภายใน 3 วินาที มีระบบ
ท�างานแบบ Fully Automatic โดยใช้ระบบSensor เหมาะกับสถานที่รองรับคนจ�านวน
มากเช่นห้างสรรพสนิค้า โรงพยาบาล หน่วยงานภาครฐัและเอกชน และสถานทีส่าธารณะ
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งพร้อมที่จะเตรียมจ�าหน่ายภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่า
สินค้าดังกล่าวจะเข้ามาเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ทั้งนี้บริษัทจะมีการขยายตลาดต่างประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันนี้
บริษัทมองเห็นถึงจุดอ่อนอยู่ในตลาดยุโรปและตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งบริษัทได้เตรียม
แผนการหาพนักงานขายและช่องทางในการจัดจ�าหน่ายรวมทั้งการตลาดในตลาดยุโรป
และตะวันออกกลางให้สามารถกระจายสินค้าและดึงรายได้จากลูกค้าในทวีปดังกล่าวให้
มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

PIMO วางงบลงทุนปีนี้ราว 26 ลบ. 

ลงทุนเครื่องจักร พร้อมดันสินค้าใหม่

”ตู้พ่นน�้ายาฆ่าเชื้อไวรัส” เพิ่มยอดขาย

IVL ซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ที่บราซิล 

ใกล้กับโรงงานจัดหาขวดพลาสติก PET 

ชี้ได้เปรียบทางด้านการขนส่ง
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โควิด 19 กับโอกาสการลงทุนระลอกใหม่

วิกฤตโควิด 19 ส่งผลกระทบทั่วโลก หลายฝ่ายคาดว่านอก
จากจะกระทบเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังจะเป็นตัวแปรที่
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจด้วย ซึ่งหาก
ประเทศใดสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้เร็ว ก็มีโอกาส
ทีจ่ะฟ้ืนตวัได้เรว็ บทความนีต้้องการชวนผูอ่้านย้อนรอยการ
ลงทุนไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสและความ
ท้าทายในระยะข้างหน้า ที่เราควรใช้จังหวะนี้พลิกวิกฤตเป็น
โอกาสลงทนุในสาขาส�าคญัแห่งอนาคต ช่วยเร่งการฟ้ืนฟแูละ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยหลังโควิด 19

--20 ปี กับดักการลงทุนไทย--
ย้อนกลับไปก่อนปี 2540 การลงทุนภาคเอกชนเคยเป็นแรง
ขับเคล่ือนส�าคัญที่ท�าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้สูงถึง 6% 
แต่น่าเสียดายทีส่่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ี
เกนิกว่าความต้องการของเศรษฐกจิ และน�าไปสูว่กิฤตต้มย�า
กุง้ในทีสุ่ด การประกาศลอยตวัค่าเงนิบาทส่งผลให้เศรษฐกจิ
ไทยพึง่พาต่างประเทศมากขึน้ อย่างไรกต็าม การส่งออกและ
การท่องเที่ยวที่เติบโตดีกลับไม่ท�าให้ผู้ประกอบการลงทุนใน
ประเทศเท่าที่ควร เกิดปัญหาช่องว่างการลงทุน (S-I Gap) 
ซึ่งงานศึกษาของ ธปท. พบว่า การลงทุนในระยะ 20 ปีที่
ผ่านมา ฟื้นตัวแบบ L-Shape และไทยมีการลงทุนต�่ากว่า
กลุม่ประเทศท่ีมีโครงสร้างเศรษฐกจิใกล้เคียงกนัอยู ่5% ของ 
GDP ซึ่งจะท�าให้ความสามารถแข่งขันของไทยในระยะยาว
ลดลง สาเหตุหลักที่ไทยยังติดอยู่ใน “กับดักการลงทุน” คือ 

(1) ก�าลังซื้อภายในประเทศอ่อนแอจากปัญหาหนี้ครัวเรือน
ที่สูง ลดทอนแรงจูงใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ 

(2) การขาดแคลนแรงงานคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานทกัษะ
สูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ 

(3) ปัจจัยเชิงสถาบัน โดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางการ
เมืองท�าให้นโยบายรัฐขาดความต่อเนื่อง และ 

(4) ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (TDI) ที่ผู้
ประกอบการไทยออกไปหาโอกาสในตลาดต่างประเทศมาก
ขึ้น

--ปัญหาโครงสร้างไทยขาดการลงทุน--

ปี 2563 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า
เศรษฐกจิโลกปีนีจ้ะหดตวั 3% และการทีไ่ทยพึง่พาเศรษฐกจิ
ต่างประเทศสูงจึงได้รับผลกระทบเต็ม ๆ จากวิกฤติครั้งนี้ 
ธปท. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัว 5.3% และ
มผีลซ�า้เติมจากความเปราะบางของเศรษฐกจิภายในประเทศ
ซึ่งเป็นผลจากการขาดการลงทุนมานาน ได้แก่

(1) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เห็นได้จากปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด 19 ภาครัฐขาดการลงทุนในระบบจัดเก็บข้อมูลที่
ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันท�าให้ไม่สามารถเยียวยาได้ทัน
ท่วงที โดยเฉพาะในภาคท่องเที่ยวที่มีการจ้างงานกว่า 20% 
ของการจ้างงานทั้งหมด และส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ประกันสังคม และยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความคุ้มครอง
ทางสังคม (Social safety net) และการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ชะลอการแพร่ระบาดที่ค่อนข้างน้อย โดยมีเพียงเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันส�าหรับติดตามจ�านวนผู้ติดเชื้อรายวัน เทียบ
กับต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน ที่มีการเชื่อมฐานข้อมูล
บคุคลกบัข้อมูลส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เพือ่
ติดตามผู้ติดเช้ือ ฮ่องกงพัฒนาแอปพลิเค
ชัน StayHomeSafe ท�างานร่วมกับ

สายรดัข้อมอื โดยเจ้าหน้าท่ีของรฐัจะได้รบัการแจ้งเตอืนทนัที
หากผู้สวมใส่ไม่ปฏิบัตติามข้อบังคบั ส่วนสงิคโปร์พัฒนาแอป
พลิเคชัน TraceTogether ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของภาค
รัฐเพื่อระบุตัวตนของผู้ติดเชื้อและส่งสัญญาณเตือนได้

(2) การลงทุนในทุนมนุษย์และระบบการศึกษา การเรียน
หนังสือที่บ้านชี้ให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล�้า ครูและ
นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ และปัญหา
ความไม่ครอบคลุมของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ในกรณีนี้อาจไม่ได้มาจากเม็ดเงินลงทุนที่น้อยเพราะงบ
ประมาณลงทนุในการศึกษาไทยค่อนข้างสงูที ่6-7% ต่อ GDP 
แต่เป็นปัญหาของช่องว่างของคุณภาพการศึกษา สะท้อน
จากดัชนีพัฒนาทุนมนุษย์ของธนาคารโลก ที่ช้ีว่าไทยมี 
Human Capital Index (HCI) ที่ 0.6 หมายถึง นักเรียนไทย
ทีเ่รยีนจนจบหลกัสตูรมผีลติภาพเพียง 60% ของระดับสงูสุด
เท่านั้น นี่อาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้แรงงานไทยได้รับผลกระทบ
จากโควิด 19 ที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะแรงงานทักษะต�่า 
ขณะที่แรงงานจบใหม่จะหางานท�าได้ยากขึ้น

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

โควิด 19 ตอกย�้าให้เห็นความส�าคัญของความเข้มแข็งจาก
พื้นฐานศักยภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ผู้เขียนขอน�า
เสนอโอกาสและความท้าทายของการลงทุนไทยที่จะเป็นจุด
เปลี่ยนพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสลงทุนในสาขาเสริม
สร้างศักยภาพแก่เศรษฐกิจไทยในอนาคต ดังนี้

(1) การลงทุนเพ่ือแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ เน้นการ
ลงทุนด้านเทคโนโลย ีการลงทนุในทนุมนษุย์และเพ่ิมคณุภาพ
ของการศึกษา การที่ไทยจะฟื้นฟูเศรษฐกิจและเติบโตอย่าง
ย่ังยืนน้ัน ต้องแก้ไขปัญหาโครงสร้างเดมิทีม่อียูเ่สยีก่อน โดย
ควรเร่งการลงทุนของภาครัฐในโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อ
ช่วยลดช่องว่างทางสังคม อาทิ โครงข่ายโทรคมนาคม ฐาน
ข้อมูลภาครัฐ และระบบการศึกษาทางไกลที่ทั่วถึงและเป็น
ธรรม

(2) การลงทุนในสาขาที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ได้แก่ 

(2.1) อาหาร ซึ่งเป็นสาขาพื้นฐานที่ไทยมีความพร้อมและ
เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย วิกฤตโควิด 19 ชี้ให้
เหน็ความส�าคญัของการมอีาหารและน�า้ดืม่ทีส่ะอาด และการ
ท�าให้ “ครัวไทยเป็นครัวโลก” เป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะไทยมี
ทรัพยากรสมบูรณ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และ 

(2.2) การแพทย์ สาธารณสุข และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
โควิด 19 ท�าให้ทัว่โลกใส่ใจกบัคณุภาพของบรกิารสาธารณสขุ
และการแพทย์มากขึน้ ขณะทีไ่ทยมจีดุแขง็ด้านการให้บรกิาร
ด้านการแพทย์อยูแ่ล้ว จึงควรใช้จังหวะนีเ้ร่งลงทนุการแพทย์
แบบครบวงจร (Medical hub) ทั้งการผลิตบุคลากรและ
การพัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัย นอกจากนี้ ไทยยังมีโอกาส
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยปี 2563 ไทย
อยู่ล�าดับที่ 17 ของการจัดอันดับประเทศที่น่าใช้ชีวิตหลัง
เกษยีณโดยนติยสาร International Living ซ่ึงมตีวัช้ีวดัด้าน
สาธารณสุขรวมอยู่ด้วย

ปัจจัยสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยคือแรงขับเคลื่อนจากภาค
รัฐและเอกชน โดยในช่วงแรกภาครัฐอาจทุ ่มไปกับการ
เยียวยาประชาชนเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ แต่เมื่อ
สถานการณ์คลี่คลาย น่าจะถึงเวลาที่ภาครัฐและเอกชนควร
ให้ความส�าคญักบัการการลงทุนเพือ่สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกจิไทยจากภายในอย่างแท้จริง เพ่ือเตรยีมความพร้อม
หากต้องเผชิญกับวิกฤต ที่อาจมีขึ้นในอนาคตได้

By:  นางสาวสุขใจ ว่องไวศิริวัฒน์  , นางสาวพิรญาณ์ 
รณภาพ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค บทความนี้เป็นข้อคิดเห็น
ส่วนบุคคล ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ก.ล.ต.แจ้ง AEC ท�าธุรกิจได้ตามปกติ หลังเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรือ NC เป็นบวก 

ผู้บริหารเผยเพิ่มมาตรการดูแลเข้มงวดไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ก.ล.ต. ไฟเขียว บล.เออีซี ด�าเนินธุรกิจได้ตามปกติแล้วหลังแก้ไขจนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หรือ NC เป็นบวก "ชองอี ไต้" ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ย�้าเพิ่มมาตรการ ตรวจสอบ และดูแลเงินกองทุนอย่างเข้มงวด ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีและเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นายชองอ ีไต ้ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจ�ากดั (มหาชน)  (AEC) เปิดเผยว่า  ตามทีส่�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้มีหนังสือที่ ก.ล.ต. นธ.1423/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  ให้บริษัทฯ 

จัดท�าและด�าเนินการยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) และหนังสือที่ ก.ล.ต. นธ.1433/2563 ลงวัน

ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ให้ระงับการประกอบธุรกิจเนื่องจากบริษัทฯ มี NC ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด และต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังส�านักงาน 

ก.ล.ต. ที่ บล.เออีซี 078/2563, บล.เออีซี 093/2563 และ บล.เออีซี 095/2563 ลงวันที่ 2, 5 และ 7 มิถุนายน 2563 ตามล�าดับ ว่าบริษัทฯ สามารถ

ด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนดและน�าส่งข้อมูลเข้าระบบงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนงัสอืเลข

ที่ ก.ล.ต.กธ. 1516/2563    เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทหลัก

ทรพัย์ เออซี ีจ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิธรุกจิได้ตามปกต ินับต้ังแต่

บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกรรมการเป็นนาย

หน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท

บัญชี กองทุนส่วนบุคคล การซื้อขายหน่วยลงทุน การเป็นผู้จัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ 

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะตัวการ (Principal) Block 

Trade การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน

ได้เสียทุกท่าน ยังคงให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป และขอให้ความมั่นใจและยืนยัน

แก่ทุกท่านว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ และ

ดแูลการด�ารงเงนิกองทนุสภาพคล่องสทุธขิองบริษัทฯ อย่างเข้ม

งวด และจะใช้ความระมดัระวงัไม่ให้เกดิเหตใุนลกัษณะดังกล่าว

ขึ้นอีก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดี

และเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า ผู้ถอืหุน้ และผู้

มีส่วนได้เสีย ทุกท่าน
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ก.ล.ต. สนับสนุนตราสารหนี้ยั่งยืนไทยเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก ดึงดูดผู้ลงทุนทั่วโลก

ก.ล.ต. เปิดเผยผลการศกึษาเทยีบเกณฑ์การเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยกับของ

ลกัเซมเบิร์ก พร้อมสนบัสนุนบรษิทัไทยทีมี่ความ

พร้อม น�าตราสารหนีเ้พือ่ความยัง่ยนืไปแสดงใน 

Luxembourg Green Exchange (LGX) ตลอด

จนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก 

(Luxembourg Stock Exchange : LuxSE) โดย

อาจเริ่มจากการขึ้นทะเบียนในตลาด SoL ซึ่งมี

เกณฑ์ที่ผ่อนคลาย

สืบเนื่องจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย

นางสาวรืน่วด ีสวุรรณมงคล เลขาธกิาร ก.ล.ต. 

และคณะ เข้าพบ Mr. Robert Scharle, CEO 

ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก (LuxSE) และ

คณะ เมื่อวันที่  31 มกราคม 2563 เพื่อร่วม

หารอืและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัต้ัง

แพลตฟอร์มข้อมูลด้านตราสารหนี้ยั่งยืน รวม

ถึงมีแนวคิดที่จะน�าตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน 

(Green Bond, Social Bond, Sustainability 

Bond) ของไทยไปแสดงข้อมูลใน LGX ซึ่งเป็น

แพลตฟอร์มที่แสดงข้อมูลตราสารยั่งยืนที่ 

LuxSE เพ่ือให้ผู้ลงทุนทั่วโลกสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้สะดวก และสามารถดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศได้

ก.ล.ต. จึงศึกษาและเทียบเกณฑ์เสนอขายหลัก

ทรพัย์ของไทยกบัของลกัเซมเบร์ิก (regulatory 

mapping) เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้บริษทัไทย

ที่มีความพร้อมจดทะเบียนในต่างประเทศ โดย

พบว่าผู้ออกตราสารหนี้สามารถน�าหลักทรัพย์

เข้าจดทะเบยีนในตลาดใดตลาดหนึง่ของ LuxSE 

ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง คือ Bourse de Luxembourg 

(BdL) ซึ่งมีกฎเกณฑ์เข้มเทียบเท่าการเสนอ

ขายหุ ้นกู ้แก่ประชาชนท่ัวไป Euro 

Multilateral Trading Facility 

(MTF) มกีฎเกณฑ์ผ่อนคลายเทียบเท่าการเสนอ

ขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ Securities 

Official List (SoL) ท่ีมีกฎเกณฑ์ผ่อนคลายมาก

ทีส่ดุอาจเทยีบเท่าการเสนอขายผูล้งทุนสถาบนั 

"ตลาด BdL และ MTF เป็นตลาดท่ีสามารถ

ซื้อขายตราสารหนี้ได้ ในขณะท่ี SoL เป็น

แพลตฟอร์มส�าหรับแสดงรายละเอียดของ

ตราสารหนี้ (profile listing) หากผู้ลงทุนที่

สนใจซื้อขายตราสารในแพลตฟอร์มนี้จะต้อง

ท�าธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้ไทย ส�าหรับ

บรษิทัทีส่นใจและมคีวามพร้อมสามารถเลอืกไป

จดทะเบียนในตลาดดังกล่าวเพื่อให้ตราสารหนี้

ปรากฏในแพลตฟอร์ม LGX ซึ่งมีส่วนที่ต้องท�า

เพิ่มหลักคือการแปลหนังสือชี้ชวนและเอกสาร

ให้ความเห็นจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย โดย

อาจเริ่มจากการขึ้นทะเบียนในตลาด SoL ซึ่งมี

เกณฑ์ที่ผ่อนคลายและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นภาระ

กับบริษัทผู้ออกมากจนเกินไป ส่วนบริษัทที่เริ่ม

มีความคุน้เคยกบักฎเกณฑ์อาจเลอืกจดทะเบยีน

ในตลาด BdL หรือ EuroMTF ที่สามารถซื้อขาย

ในตลาดได้ด้วย" นางสาวรื่นวดี กล่าว

นอกจากนี ้ก.ล.ต. พร้อมให้การสนับสนุนและลด

อุปสรรคให้กับบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ทั้งภาค

รัฐและเอกชนที่มีความสนใจ โดยจะจัดท�าคู่มือ

การจดทะเบียนหลักทรัพย์ใน LuxSE 

และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ

ผู ้ออกตราสารหน้ี รวม

ทั้งประสานกับ

ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก เพื่อให้ความรู้เชิง

ลึกและตอบข้อสงสัยเพิ่มเติม

ท้ังน้ี LGX เป็นแพลตฟอร์มแสดงตราสารด้าน

สิ่งแวดล้อม (Green Exchange) แห่งแรกของ

โลกท่ีแสดงข้อมลูครบวงจรของตราสารหนีแ้ละ

กองทุนรวมยัง่ยนืจากหลายประเทศทีม่คีวามน่า

เชือ่ถอืซึง่ประสบความส�าเรจ็อย่างมาก โดยเปิด

ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2559 ปัจจบุนัมกีารแสดง

ข้อมูลของตราสารหนี้ยั่งยืนมากกว่าร้อยละ 50 

ของตราสารหนีย้ัง่ยนืทีจ่ดทะเบยีนท่ัวโลก และมี

ผู้ออกจากประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีนและ

ฮ่องกง
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แม่มดน้อย ภาคพสิดาร วันนี ้เชือ่ว่า ดชันตีลาดหุน้ไทย คงรบีาวน์ หลังจาก วานนี ้ทรดุ
หนักกว่าประเทศอื่น สูตรอินดี้ ลงลึกถึง 1,400 จุด เชื่อว่า หุ้นโรงแรม ท่องเที่ยว เปล่ง
ประกายล�าแสงสเีขยีว ตอบรบั กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา จะเสนอแพค็เกจ "เทีย่วปัน
สุข" ให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 12 
มิ.ย.นี้ ก่อนเสนอ ครม.  มาตรการที่จะออกมานั้น เช่น การแจกบัตรก�านัล การเสนอ
ให้ แจกเงินคนละ 3,000 บาทเพื่อท่องเที่ยวภายในประเทศ 

ต่างชาตไม่ได้ทิ้ง วานนี้ ซื้อ 485 ลบ. วันนี้ เกมพลิก โปรดอย่ากระพริบตา หุ้นแบงก์
ใหญ่ ครอบครัว ปตท. 

วานนี้ ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,408.37 จุด ลดลง 30.29 จุด หรือ 2.11% มูลค่าการซื้อ
ขาย  115,559.91 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 2,614.75 ล้านบาท บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 88.41 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 485.70 ล้าน
บาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 2,040.64 ล้านบาท
 
ECF บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ล่าสุดเพิ่งโชว์ผลงานไตรมาส 1/63 ไปหมาดๆก�าไร
เติบโต ท่ามกลางวกิฤตโควดิ-19 สวนทางกบัภาวะเศรษฐกจิทัว่โลกชะลอตวั โดยทกุกลุม่
ธุรกิจฟอร์มดี เฟอร์นิเจอร์ก็ออเดอร์แน่น ครึ่งปีหลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น รายได้จากธุรกิจ
พลังงานทดแทนเข้ามาหนุน ยังไม่พอแค่นี้ แว่วมาว่าหุ้นกู้ 600 ล้านบาท เปิดจองซื้อ 
8-11 มิ.ย. นี้ กระแสตอบรับดีเกินคาด งานนี้บอสใหญ่คนขยัน อารักษ์ สุขสวัสดิ์ เป็น
ปลื้ม ฝากขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในธุรกิจ ECF

ก.ล.ต. ไฟเขียว บล.เออีซี ด�าเนินธรุกจิได้ตามปกติแล้วหลงัแก้ไขจนเงนิกองทนุสภาพ
คล่องสุทธิ หรือ NC เป็นบวก “ชองอี ไต้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ย�้าเพิ่มมาตรการ 
ตรวจสอบ และดูแลเงินกองทุนอย่างเข้มงวด ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก พร้อมทั้งมุ่งมั่น
ในการให้บรกิารทีด่แีละเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า ผูถ้อืหุน้ รวมถงึผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี

ASIMAR ลงนามสญัญาจ้างต่อเรอืเก็บขยะ กบักรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
มูลค่างานกว่า 42 ลบ. จ�านวน 2 ล�า หนุนรายได้โตแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าประมูล
งานใหม่ต่อเนื่อง ยืนยันมาตรฐานสุขอนามัย ไร้กังวลโควิด-19

TPCH มั่นใจผลงานปี 63 เติบโตแข็งแกร่ง 
เตรียม COD โรงไฟฟ้าชีวมวล TPCH 1, TPCH 2, 
TPCH 5 ก�าลังการผลิต 26 เมกะวัตต์ คาด COD 
ได้ในไตรมาส 3/63 มีก�าลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีว
มวล แตะ 109 เมกะวัตต์ ภายในปีนี้ พร้อมลุย
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามแผนนโยบายจาก
ภาครัฐ มองหาโอกาสเข้าลงทุนโครงการใหม่ๆ 
หนุนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

เห็นเงียบๆแต่งานเพียบนะจ๊ะ..."วิชญ์ สุวรรณศรี" รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย หรือ UPA พร้อมทีมงานคุณภาพยังคงเดินหน้า
ศึกษาโครงการร่วมลงทุนพลังงานทดแทนในต่างประเทศ ทั้งในส่วนของโซลาร์ฟาร์ม 
และวินด์ฟาร์มในประเทศเวียดนาม อดใจรออีกนิดส์....รับรองได้ข้อสรุปภายในครึ่งปี
หลังแน่นอนคร้า ขอก�าลังใจ และเอาใจช่วยกับความมุ่งมั่นที่จะท�าบริษัทสร้างผลก�าไร
ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยนะคะ 

VGI เผย ปี 63/64 ลดงบลงทุนเหลือ 400 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่ตั้ง
ไว้ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการชะลอการลงทุนและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่า
บริหารงานให้น้อยลงสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิในปีนี ้โดยมุง่เน้นการลงทนุเพือ่ออก
ผลิตภัณฑ์ด้านสื่อโฆษณาใหม่ๆ เช่น Digital House ซอร์ฟแวร์ DATA ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการโฆษณาบน รถไฟฟ้า BTS ซ่ึงในปีนี้บริษัทได้รับโปรเจ็คใหม่ๆ จากสถานีบีที
เอสที่เพิ่มขึ้นหลายสถานี เช่น สถานีห้าแยกลาดพร้าว เป็นต้น  บริษัทฯยังคงมีความ
พยายามในการจ่ายปันผลตามนโยบายของบริษทัแก่ผูล้งทนุ ในอตัราไม่ต�า่กว่า50%ของ
ก�าไรสุทธิ

ศุภาลัย เผย พ.ค.63 ยอดขายโครงการแนวราบ พุ่งกว่า 2.3 พันลบ.สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์-ครึ่งปีหลัง เปิด16โครงการใหม่ มูลค่า 1.3 หมื่นลบ. โดยยังคงแผนการ
เปิดตัวโครงการแนวราบทั้งปีไว้ตามเดิมที่ 25 โครงการ มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท

บล.โกลเบล็ก มองหลังคลาย Lockdown ส่งผลภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว บรรดา
ผู้ประกอบการแห่ออกแพ็กเกจกระตุ้นการเที่ยวในประเทศ แนะจับตา 5 หุ้น ERW-
CENTEL- AOT-AAV-BA ส่อแววรับอานิสงส์เต็มๆ 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BEM จ้างงานพนักงาน 
Part time เป็นพิเศษ 100 อัตรา หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ภายใต้
โครงการ “Healthy Journey with BEM” เดินทางปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 โดย
พนกังาน Part time ดงักล่าวจะมหีน้าทีค่อยดแูลท�าความสะอาดพืน้ทีส่มัผสับ่อยภายใน
สถานแีละภายในขบวนรถเพ่ือให้ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้า MRT ม่ันใจในความสะอาดปลอดภยั
อุ่นใจตลอดการเดินทาง

รีบาวน์

บล.ทิสโก้ : PYLON แนะน�าซ้ือ ราคาเป้าหมาย 7.80 บาท/หุ ้น
บล.ทิสโก้ : TRUE แนะน�าซ้ือ ราคาเป้าหมาย 6 บาท/หุ ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PSL คงค�าแนะน�า ซ้ือ ราคาเหมาะสมใหม่ 7.24 บาท
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : BTSGIF แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน 8.50 บาท

บล.เคจีไอ : AMATA แนะน�า "Outperform" ราคาเป้าหมาย 18.50 บาท/หุ ้น

16 www.HoonInside.com 10  June  2020





สรุปมูลค่าการซื้อขาย

18 www.HoonInside.com 10  June  2020



สรุปมูลค่าการซื้อขาย

19 www.HoonInside.com 10  June  2020



20 www.HoonInside.com 10  June  2020




